

# HAPPY PRIDE MONTH



# บทความนำรู้

## “Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของคนหลากหลายทางเพศ”

ในเดือนมิถุนายนของทุก ๆ ปี หลายคนอาจสังเกตเห็นธงสีรุ้ง ที่เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือที่เรียกกันว่า เทศกาล **Pride Month**

ในเดือนนี้ ผู้คนทั่วโลกได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโบกธงสีรุ้ง และประดับประดาตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ด้วยสีรุ้งที่หลากหลาย บ้างก็ปรับแต่งพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองด้วยภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความหลากหลายทางเพศ เพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศในสังคม และการขับเคลื่อนให้เกิดการยอมรับโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ขณะเดียวกันก็ถือเป็นการรณรงค์ให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองด้วยเช่นกัน

**Pride Month** มีจุดเริ่มต้น สืบเนื่องจากเหตุการณ์ปราบจลาจล วันที่ 28 มิถุนายน 1969 เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมตัวผู้ให้บริการในบาร์เกย์ "สโตนวอลล์ อิน" (Stonewall Inn) ในย่าน กรีนวิช วิลเลจ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งใช้ความรุนแรงในการปราบปรามคนเหล่านั้น ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศเป็นอย่างมาก กลายเป็นชนวนให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศและประชาชนจำนวนมาก ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิ ความเท่าเทียม และต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการแสดงออกทางตัวตน วันดังกล่าวจึงถือเป็นวันที่ทั่วโลกมาร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์ จลาจลสโตนวอลล์ (Stonewall Riots) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ มาจนถึงปัจจุบัน

แม้ปัจจุบัน สิทธิความเท่าเทียมทางเพศของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQIA+ จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก แต่กลุ่ม LGBTQIA+ ก็ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศทั้งในเชิงโครงสร้างระบบกฎหมายและการตีตราลดทอนคุณค่าทางสังคม เช่น การไม่ได้รับสิทธิและ ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะคู่สมรสที่เท่าเทียมชายและหญิง การถูกเลือกปฏิบัติในการเข้ารับตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น เหล่านี้ ล้วนเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนที่ไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศเช่นใด ได้มีสิทธิ โอกาส และมีคุณค่าในสังคมเสมอภาคกัน

เพื่อให้ **Pride Month** ในวันนี้ได้เป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของคนหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริง

#HappyPrideMonth #สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

#HumanRightsforAll #NHRCT #HumanRights

จัดทำและเรียบเรียงโดย : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ